

เรียน

บิดามารดา/ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน และ โรงเรียนของชาวขอมมี

หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของโรงเรียนเด็กพิเศษ

การสอบระดับชาติ

สวัสดีค่ะ/ครับ

ท่านได้รับจดหมายฉบับนี้ เนื่องจากท่านเป็นบิดามารดา

และ/หรือเป็นผู้ปกครองของนักเรียนซึ่งจะต้องทำข้อสอบระดับชาติในปีการศึกษาใน วิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์,

ภาษาสวีเดนและภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

ทำไมนักเรียนจะต้องทำข้อสอบระดับชาติ

นักเรียนใน โรงเรียนขั้นพื้นฐานและ โรงเรียนของชาวขอมมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งโรงเรียนเด็กพิเศษชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

จะต้องทำข้อสอบระดับชาติ ข้อสอบนี้จะช่วยให้การประเมินความรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างเสมอภาคและยุติธรรม

ข้อสอบนี้จะช่วยครูผู้สอนในการประเมินความรู้และการให้คะแนนนักเรียน ตามที่ได้บ่งไว้ในหลักสูตรถึงการให้คะแนนแต่ละระดับชั้น

ข้อสอบนี้ได้มีการออกและปรับปรุงแก้ไขจากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบจากสำนักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา (skolverket) ปัญหาหรือคำถามในข้อสอบเหล่านี้ได้ทดลองใช้ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ

บรรดานักเรียนและอาจารย์ได้มีโอกาสให้ความคิดเห็นต่อข้อสอบเหล่านั้นแล้วด้วย

เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบจะมาจากเนื้อหาในหลักสูตรของแต่ละวิชา

แต่ทุกอย่างที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรไม่สามารถทำการทดสอบได้หมดจากการสอบครั้งเดียว ข้อสอบแบบนี้จะกว้างมากขึ้นไป

ข้อสอบระดับชาตินี้ไม่ได้มาจากวิธีการเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษ ในข้อสอบเหล่านี้

นักเรียนจะต้องแสดงความรู้ของคนด้วยวิธีการต่างๆ

จะมีการทำข้อสอบเมื่อไหร่

ข้อสอบระดับชาตินี้จะประกอบด้ วยข้อ สอบที่แบ่งเป็นภาคส่วนต่างๆ ข้อสอบภาคที่ 1 เป็นการสอบปากเปล่า

จะมีในภาคเรียนฤดูใบไม้ ร่วง, อาทิตย์ที่ 45-49 ทางโรงเรียนเป็นผู้ กำหนดเวลาในการทำการสอบ

ข้อสอบภาคที่เป็นข้อเขียนจะมีในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ ตามวันที่จะกำหนดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket)

การสอบนี้เป็นการสอบภาคบังคับ

จะประเมินข้อสอบนี้อย่างไร

สำหรับข้อสอบระดับชาติเหล่านี้ จะมีรายละเอียดของแนวทางในการประเมินไว้ให้ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำตาม

หลังจากนั้นเมื่อครูผู้สอนจะทำการประเมินความรู้ทั้งหมดของนักเรียนแต่ละคน ในแต่ละวิชา

ครูผู้สอนจะคำนึงถึงผลการสอบระดับชาตินี้ด้วย

การเก็บสะสมผลการสอบ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket) จะทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Statistiska centralbyrå=SCB) ในการเก็บรวบรวมผลการสอบจากการสอบระดับชาติเหล่านี้ไว้

การรวบรวมผลการสอบนี้จำเป็นต้องทำเพื่อเป็นการประเมิน โรงเรียนต่างๆ

แต่ทั้งนี้ก็เพื่อการวิเคราะห์ผลการสอบในประเทศในจังหวัดต่างๆ และของโรงเรียนเอกชนทั้งหลายด้วย

วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประจำชาติในวิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยภาคส่วนที่เป็นการสอบข้อเขียนที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีการแก้ปัญหาโจทย์และ

ข้อสอบปากเปล่าที่นักเรียนจะต้องทำกันในกลุ่มเล็กๆ ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า

จะให้โอกาสนักเรียนแสดงว่าเขาสามารถอธิบายและให้เหตุผลตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร

วิชาภาษาสวีเดน และภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

ข้อสอบวิชาภาษาสวีเดนระดับชาติทั้งสองจะมีความเหมือนกันและประกอบด้วยจำนวนภาคส่วนของข้อสอบจำนวนหนึ่ง

จะมีข้อสอบส่วนหนึ่งที่นักเรียนต้องทำตามลำพังและที่ทำเป็นกลุ่ม จากข้อสอบเหล่านี้ นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความรู้ในการพูด, การสนทนา, การอ่านและการเขียน

วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบภาษาอังกฤษระดับชาติประกอบด้วยหลายภาค จากความแตกต่างในแบบของการออกข้อสอบ

ทำให้นักเรียนมีโอกาสดังกล่าวความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและเขียน

รวมทั้งการเข้าใจการฟังและการอ่านภาษาอังกฤษด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมมีที่ไหน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบระดับชาติในวิชาต่างๆมีในเว็บของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket)

www.skolverket.se/bedomning

จะมีเว็บที่มีตัวอย่างข้อสอบนี้ด้วย

การติดต่อกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket)

nationellaprov@skolverket.se